



SUANKITTI GROUP FOR NATURE AND THE ENVIRONMENT



กลุ่มสวนกิตติคือผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัสครบวงจรในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไม้ที่สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

WWW.SUANKITTI.CO.TH



**บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด**

วันที่ 4 พฤศจิกายน บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด โดยคุณณัชชฎปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ได้มอบหมายให้ คุณพัศกร บุษยูเจริญ มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ อบต.หัวสำโรง แผลงยาว จำนวน 5,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 240 ขวด

WWW.APEXPARK.CO.TH



บริษัท ฤทธิงศ์วินิช จำกัด จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ฤทธิงศ์วินิช จำกัด ชื่อมแผน ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ ปิมเอสโซ่ บางวัว นำโดยคุณเทวัญ พุทธทองศรีคุณวัชรา เพิ่มพูล โดยมีวิทยากรจาก เทศบาลบางวัวฉนวนรักษ์ มาสาธิตการดับเพลิงที่ถูกตองให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในปิม



บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนปรับปรุงถนนหมู่บ้าน

วันที่ 5 พฤศจิกายน บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง นายกเฉลิมเกียรติ นพเกตุ และ ชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านหนองสक्ति นำโดย ผู้ใหญ่บ้านนายเศกสันต์ มูลวิสารและประธานคุณแดนชัย และผู้นำชุมชน ทำการ ปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์ ถนนเลี้ยวหมู่บ้านหนองสक्ति เป็นระยะทางราว 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกขึ้น



กลุ่มสวนกิตติจัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน กลุ่มสวนกิตติจัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยเกษตร เขาคินซอน โดยมีคุณสัณห์ กาฬสินธุ์มงคล เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรม ร่วมด้วย คุณวัชรา เพิ่มพูล และพนักงานบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมในวันนี้มี คุณมณฑล ไชสิตมาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยชำนาญงาน อบต.หัวสำโรง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในวันนี้วิทยากร ได้ให้พนักงานที่เข้ารับการอบรม ได้ทำการฝึกดับเพลิงในรูปแบบต่างๆอีกด้วย



กลุ่มสวนกิตติ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสวนกิตติ ร่วมกับ บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด และ บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ร่วมทำบุญถวายกฐิน ประจำปี 2565 จำนวน 3 วัด ประกอบไปด้วย วัดปากน้ำ วัดบ้านโนนเมือง และวัดบ้านม่วงอัมพวัน โดยในปีนี กลุ่มสวนกิตติร่วมทอดกฐิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 วัด โดยมียอดร่วมทำบุญจำนวนรวมกว่า **150,000 บาท**

WWW.SUANKITTI.CO.TH



กลุ่มสวนกิตติ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าแนะแนวโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มสวนกิตติ

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสวนกิตติ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าแนะแนวโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มสวนกิตติ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวนศาสตร์ ณ โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุล โรงเรียนชำป่างาม และโรงเรียนสนามชัยเขต ในวันดังกล่าว คุณวัชรา เพิ่มพูล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้นำกลุ่มสวนกิตติและโครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนได้ทราบถึง วัตถุประสงค์และรายละเอียดการมอบทุน จากนั้น ผศ.ดร.รัชนี โพธิ์แก่น รองคณบดี ฝ่ายการศึกษาคณะวนศาสตร์ แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการศึกษา ต่อคณะวนศาสตร์ ให้แก่นักเรียน จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถามของนักเรียน



กลุ่มสวนกิตติ ซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 คุณณัฐปภรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร และพนักงานชาวกลุ่มสวนกิตติ ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยในวันดังกล่าวได้มีการซ้อมแผนฯ บริษัทต่างๆในเครือกลุ่มสวนกิตติ ประกอบไปด้วย บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด

กลุ่มสวนไม้,บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จำกัด ,บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด ส่วนวิจัย และผลิตภัณฑ์

ในส่วนของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สถานีบริการน้ำมันสาขาเขาหินซ้อน ,โรงงานแหลมเขา วู้ดชิพ และโรงงานยูเนี่ยนวู้ดชิพ สำหรับการซ้อมแผนดังกล่าว กลุ่มสวนกิตติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกบริษัทฯ ได้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง และทราบวิธีเบื้องต้นในการอพยพหนีไฟ เป็นการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

05 DEC 2022



รายงานพิเศษ...รอบรั้วสวนกิตติ

สวัสดิ์จะกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายงานพิเศษ รอบรั้วสวนกิตติ นะคะ ฉบับนี้ทีมงานจะพาไปชมการทำบุญใหญ่ของกลุ่มสวนกิตติ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือการร่วมกันทำบุญ ทอดกฐินตามวัดในพื้นที่สังกัดบริษัทต่างๆ นั่นเองคะ ปีนี้กลุ่มสวนกิตติร่วมกับ บริษัทในเครือ ทอดกฐินจำนวน 13 วัด งบประมาณกว่า 150,000 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่หมดไป เราจึงต้องถวายกฐิน ในวันธรรมดาในบางวัดคะ เรียกได้ว่า พี่ๆน้องๆพนักงานกลุ่มสวนกิตติ ได้บุญกันถ้วนหน้า เราไปชมภาพบรรยากาศ 13 วัด ที่ทีมงานได้ไปร่วมทำบุญกันคะ

สำหรับการทอดกฐิน ก็คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ โบราณว่าหากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าของในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าของภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธาน หรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านั้น แต่การร่วมเป็นเจ้าของภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของได้ จะร่วมเป็นเจ้าของใส่ซองหนึ่งบาทหรือหนึ่งพันบาท ก็ถือว่าร่วเป็นเจ้าของได้บุญทั้งสิ้นคะ ปีนี้ท่านใดยังไม่ได้ร่วมบุญกฐินสามัคคี ก็อย่าน้อยใจไปนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่ก็ยังสามารถร่วมทำบุญกับกลุ่มสวนกิตติได้เป็นประจำเช่นเดิมทุกปีคะ

บท/นิศากาล

ภาพ/นิศากาล/ฝ่ายปลูก

บรรณาธิการ/วัชรา เพิ่มพูล

05 DEC 2022



○ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกกว่า 18 สาขา



กลุ่มสวนกิตติ

สำนักงานใหญ่ 903 หมู่ 2 ตำบล เขาคีน ซ้อน
อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120
Tel : (+66) 454 1471 , (+66) 454 1426
Email : suchat_s@suankitti.com
kittitat_p@suankitti.com